



แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

เทศบาลตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีแสดงเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการ	๒



หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑

.....

เทศบาลตำบลลานสัก มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานสักให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นั้น

เทศบาลตำบลลานสัก มีความจำเป็นจะดำเนินการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลลานสัก จึงขอเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

บัญชีแสดงเหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการ

แผนส่งเสริมการมท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

- โครงการที่เพิ่มเติม มีจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เหตุผลที่เพิ่มเติม	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ลำดับ
๑	โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมชายคลองบ้านเก่า (ทางเดินออกกำลังกาย) (แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	เพื่อให้มีแสงสว่างภายในสนามบาสเกตบอล	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองการศึกษา	๑
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม บาสเกตบอล เพื่อให้มีแสงสว่างภายในสนามบาสเกตบอล(แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	เพื่อให้มีแสงสว่างภายในสนามบาสเกตบอล	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองการศึกษา	๒
๓	โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหน้าฝายปากเหมือง (แผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะในชุมชนให้มีสภาพพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๓